

มาตรการการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายของกรมอนามัยในปีที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรค ช่องว่าง (GAP) และปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายใน ความรับผิดชอบของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียม จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 มาตรการ ดังนี้

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมอนามัย
2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมอนามัย

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้อง กับ PIRAB
<p>1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน กฎหมายที่อยู่ใน ความ รับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายของกรม อนามัยแบบบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข (ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ ภารกิจของกรมอนามัย และระบบการขึ้นทะเบียนและ รับรองการจดทะเบียน) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานบน แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล / มีระบบฐานข้อมูลที่ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวย ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันทั้ง เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ ระบบยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ระบบ ใบอนุญาต ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ ตรวจสอบและ ติดตามเหตุร้ายคาญและเรื่องที่มีผลกระทบต่ออนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบกำกับติดตามรายงานผลดำเนินงาน ของคณะกรรมการกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ระบบ บัตรเจ้าพนักงานภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย ขึ้น ทะเบียนการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย</p>	<p>B (Building capacity) P (Partner)</p>

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้องกับ PIRAB
<p>2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบที่ตามมาตรา 24 โดย การสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย</p> <p>ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนทุกกลุ่มวัยผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการกระทำความผิด/ ฝ่าฝืนกฎหมายสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างพลังทางสังคม และการสื่อสารสาธารณะทางด้านกฎหมาย</p>	<p>R (Regulate) I (Invest) P (Partner)</p>
<p>3. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และทักษะด้านการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้และทักษะในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม</p> <p>โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สามารถบูรณาการความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และขับเคลื่อนและสนับสนุน ให้มีศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย สามารถนำกฎหมายไปเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีการสนับสนุนและกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย</p>	<p>P (Partner) B (Building capacity) I (Invest)</p>
<p>4. พัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p>	<p>การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคณะกรรมการตามกฎหมายในส่วนภูมิภาค ด้านการปกป้อง คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ อย่างทั่วถึง ทันที โดยเฉพาะประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างมาตรการ และกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิแบบบูรณาการ</p>	<p>A (Advocate) P (Partner) I (Invest)</p>